



VIETNAMESE

Cập Nhật Xây Dựng



Các đội công nhân đã chuẩn bị khu vực cho việc xây dựng chính

Chính phủ Victoria đang xây dựng một cơ sở bảo trì và ổn định xe tram mới cho các xe thế hệ mới G Class của Melbourne tại phần đất ở địa chỉ 61-71 Hampstead Road, Maidstone.

Các xe tram tiện ích, thoải mái, và tiết kiệm năng lượng sẽ bắt đầu hoạt động tại khu vực phía Tây trên các tuyến đường 57, 59, và 82 từ năm 2025.

Thi Công Đường Trong Tháng 10

Chúng tôi sẽ đóng giao lộ và một số phần của đường Hampstead Road, Williamson Road, và Wests Road từ **9 giờ tối thứ Sáu Ngày 6 Tháng 10 đến thứ Bảy Ngày 28 Tháng 10**. Việc đi lại tới các cửa hàng và nhà ở sẽ luôn được duy trì trong thời gian này.

Các đội công nhân của chúng tôi sẽ làm việc ngày đêm từ **thứ Sáu Ngày 6 Tháng 10 đến thứ Ba Ngày 10 Tháng 10**.

Làn đi hướng Bắc của đường Williamson Road sẽ đóng cửa từ **9 giờ tối thứ Năm Ngày 5 Tháng 10 đến 5 giờ sáng thứ Sáu Ngày 6 Tháng 10**.

Chúng tôi đóng giao lộ và các đường để di chuyển các dịch vụ ngầm và hệ thống thoát nước trước khi lắp đặt đường ray xe điện mới trên đường Hampstead Road và Williamson Road.

Cũng sẽ có những thay đổi về dịch vụ xe điện và xe buýt trong thời gian này. Xem bên trong để biết thêm thông tin về thay đổi cách bạn đi lại.



Cập Nhật

Quét mã QR hoặc đăng ký nhận thông tin qua email tại ntp@victoria.gov.au hoặc dtp.vic.gov.au/tmf-newsletter

Nhấn **MAIDSTONE** tới **0428 581 917** để cập nhật thông tin về tình hình giao thông hoặc ảnh hưởng đối với phương tiện công cộng.

Những gì sẽ xảy ra



Đường vòng cho lái xe và người đi bộ



Quản lý giao thông và biển báo



Xe và máy móc xây dựng di chuyển



Tiếng ồn, bụi, và rung động



Ánh sáng bổ sung trong thời gian làm việc ban đêm

Vui lòng dành thời gian nhiều hơn khi di chuyển qua khu vực này.

Thay đổi cách bạn di chuyển

Thay đổi phương tiện di chuyển công cộng

Xe Tram 82

Xe buýt sẽ thay thế xe tram **trên tuyến 82** từ **chuyến đầu tiên vào sáng thứ Bảy Ngày 7 Tháng 10** đến **xe tram cuối vào tối thứ Ba Ngày 10 Tháng 10**.

Xe buýt thay thế sẽ đi vòng qua đường Rosamond Road do việc thi công trên tuyến xe tram. Khi đó, chúng tôi tạm thời đóng cửa các trạm xe tram:

- Trạm 48 đường Raleigh Road và Wests Road
- Trạm 49 Trung Tâm Mua Sắm Highpoint và Wests Road
- Trạm 50 đường Williamson Road và Wests Road

Xe buýt thay thế sẽ dừng ở tất cả các trạm còn lại của tuyến 82.



Tuyến xe buýt 215, 406, và 408

Đường vòng sẽ được thiết lập cho xe buýt **tuyến 215, 406, và 408**, gồm cả **tuyến đêm 406 từ 9 giờ tối Thứ Sáu, ngày 6 Tháng 10 đến 5 giờ sáng Thứ Bảy 28 Tháng 10**.

Chúng tôi sẽ tạm thời di chuyển trạm **xe buýt tuyến 215, 406 và 408** ở hướng bắc của Williamson Road 100 mét về phía đông.

Hành khách sẽ có thể bắt xe buýt từ tất cả các trạm hiện có ngoài các tuyến đường tạm thời này.



Dành thêm thời gian

Vui lòng dành thời gian bổ sung cho việc di chuyển và lên kế hoạch cho hành trình tại ptv.vic.gov.au hoặc gọi **1800 800 007**.

Lộ Trình Thay Đổi



Chúng tôi sẽ đóng giao lộ và một phần của đường Hampstead Road, Williamson Road, và Wests Road từ **9 giờ tối thứ Sáu ngày 6 tháng 10 đến thứ Bảy ngày 28 tháng 10**.

Đường Hampstead Road

- Hampstead Road sẽ bị đóng ở đoạn giữa Williamson Road và Wattle Road.
- Đi lại vào khu vực mua sắm ở góc đường Hampstead Road và Williamson Road sẽ được duy trì qua đường Williamson Road. Hampstead Road sẽ bị đóng.

Đường Wests Road và Williamson Road

- Đi lại vào khu vực mua sắm Waterford Gardens sẽ được duy trì qua đường Williamson Road hoặc Wests Road.
- Đi lại vào Summus Apartments, Quest Apartments, và nhà hàng Gap Restaurant and Bar sẽ được duy trì qua đường Wests Road.
- Đậu xe trên đường Williamson Road và Wests Road sẽ không khả dụng.



Lên Kế Hoạch Trước

Vui lòng lên kế hoạch và để thời gian đi chuyển thêm nếu bạn đi qua khu vực này trong thời gian thi công.



Như một phần của việc chuẩn bị mặt bằng, chúng tôi đã di chuyển 28,000 tấn đất.

Chuẩn Bị Mở Rộng Hampstead Road

Để di chuyển các dịch vụ ngầm trước khi lắp đặt đường ray xe tram mới, chúng tôi cần loại bỏ một số cây cỏ tự nhiên trên đường Hampstead Road, Williamson Road, và Wests Road.

Điều này cũng sẽ cho phép chúng tôi mở rộng đường Hampstead Road để có làn đường rẽ phải riêng tại giao lộ với đường Williamsons Road.

Đối với mỗi cây loại bỏ, chúng tôi sẽ trồng hai cây mới, như một phần của trang trí cảnh quan hoặc trồng nơi khác trong địa phương.



Liên Lạc

Để biết thêm thông tin về cơ sở bảo trì và ổn định xe tram mới Maidstone, bạn có thể:



Truy cập trang web của chúng tôi và đăng ký nhận thông tin qua email
dtp.vic.gov.au/maidstone-tmf



MaidstoneTMF@transport.vic.gov.au



Gọi **1800 105 105** kỳ lúc nào



Đối với các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, gọi số **9209 0147**

Về dịch vụ phiên dịch, xin gọi **9209 0147**



Để đăng ký nhận cập nhật qua tin nhắn, bấm **MAIDSTONE** gửi **0428 581 917**